



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์สยามกีฬา ฉบับประจำวันที 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 หน้า 18 มูลค่าข่าว 407,175.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



อ.ภูษิต จันทร์จิเรศร์คมี

‘มือปั้นแห่งกรุงเทพคริสเตียน’

อ.ภูษิต จันทร์จิเรศร์คมี ทำทีมฟุตบอลกรุงเทพคริสเตียน ประเดิมแชมป์อย่างเป็นที่ฮือฮาครั้งแรก รายการนส.กรมพลศึกษา รุ่น 18 ปี ปี 2553

ในยุทธจักรฟุตบอลนักเรียนหากเอ่ยชื่อ “ชงโคสีม่วง” กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยแล้วจะหาคนที่ไม่รู้จักก็ยากจะต้องบอกว่า...ไม่ใช่คอกลูกหนังตัวจริง เหตุที่สถาบันแห่งนี้ถือเป็นสถาบันต้นแบบที่กล่าวได้ว่าผลิตนักฟุตบอลป้อนผู้ทีมชาติมากที่สุดของเมืองไทยก็ว่าได้ ว่ากันว่า ยุคที่เอสลีก ลีกไปร์กำลังเฟื่องฟู มีนักเตะผ่านจ้วสถาบันม่วงทองแห่งนี้ถึง 11 ราย ที่ช่วยแซ่ช้อยู่ในลีกอาชีพแดนลอดช่องเขารชนทีมชาติอายุ 15 ปี สิงแชมป์เอเชียครั้งที่ 1 ไทยเป็นเจ้าภาพ รุ่น อีเอชดี โพธิ์อิน, สุธี สุขสมกิจ ก็มีโอ่พูนจากสถาบันแห่งนี้ร่วมศึกเดียวกันถึง 22 คน จากทีมไทย เอ และ บี

โค้ช คัพ ซิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ไทยเป็นเจ้าภาพย้อนไปเมื่อปี 2535 รุ่น ไฮคหรี พรหมรัตน์ นักเตะจากสถาบันแห่งนี้ก็พาเหรดติดธงไปถึง 18 คน ไม่นับรวมถึงยุคปัจจุบันที่นักเตะจากสถาบันแห่งนี้มีชื่อติดธงอยู่อย่างต่อเนื่อง และคนที่จะมาตอบคำถามทุกทีมาและไป



ภูษิต จันทร์จิเรศร์คมี

ของความสำเร็ครั้งแล้วครั้งเล่าของสถาบันแห่งนี้คงเป็นคนอื่นไม่ได้นอกจาก อ.ภูษิต จันทร์จิเรศร์คมี หนึ่งเดียวในยุทธจักรลูกหนังกรุงเทพคริสเตียนที่อยู่ยงคงกระพันมาถึง 36 ปี บนเวทีลูกหนังชาลันเมืองไทย

“ครูจข มศว พลศึกษาปี 2522 ก็มาสอบบรรจุครูที่กรุงเทพคริสเตียนเป็นแห่งแรก และความเป็นนักฟุตบอลอยู่แล้วทางผู้บริหารยุคนั้นคือ อ.สิงห์โต จ้างตระกูล ได้มอบหมายให้คุมทีมฟุตบอลรุ่นจิวส์แข่งขันรายการฟุตบอลกรมพลฯ ซึ่งตอนนั้นทางโรงเรียนยังไม่มีโครงการนักฟุตบอลข้างเผือก แต่เด็กที่มีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือ ความรักสามัคคีเป็นทุนเดิม ทีมลูกคุณหนูเดินทางไปสิ้นสุดที่รอบ 16 ทีมสุดท้าย ซึ่งปีนั้นกรุงเทพมหานครมีปัญหาน้ำท่วมใหญ่ทำให้การฝึกซ้อมขาดหายไปเป็นเหตุให้ไปไม่ถึงที่หวัง” อ.ภูษิตย้อน เรื่องราวของการเริ่มต้นก่อนที่ตัวเองจะกลายเป็นเดอะ เลเจนด์หรือตำนานจนถึงทุกวันนี้ในคำยื่อเสียงของ

ครูซึ่งคงคลุกคลีอยู่กับทีมฟุตบอลมาตลอดจน





ศิษย์เอก ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าฯ ททท. ศิษย์รุ่นบุกเบิกของคนในตำนาน



คูชิวัด กับ ครูเนารัตน์ จันทร์จิเรศศรีคม ภรรยา

กระทั่งการเดินทางของกรุงเทพคริสเตียนเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยน นั่นคือโครงการนักฟุตบอลช้างเผือกในปี 2528 หรือ เมื่อ 31 ปีที่แล้ว เกิดขึ้นจากดำริของท่าน ผอ.สิงห์โต จ่างตระกูล และคณะศิษย์เก่า องคมนตรี พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ และ คุณพรเทพ เตชะไพบูลย์

“ปีนั้น วิทยา เลหากุล เดินทางกลับจากเยอรมัน โค้ชเยอรมัน โบการ์ด ซีซ ถูกเชิญเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา ครูก็ได้เอะใจจากการเริ่มต้นไม่น้อย”

และนักเตะชุดเริ่มต้นนั้นก็คือ ประจักษ์ เวียงสงค์ โค้ชไอศดสกา, นพพร เอกศาสตร์ กุนชื่อมาก ฝีมือในปัจจุบันนั่นเอง ทัดชัย การวิชา ศิษย์ช้างเผือก รุ่นที่ 2 ได้ย้อนประวัติศาสตร์เมื่อ 30 ปีก่อนถึงคนต้นแบบว่า “ยุคแรกๆ โรงเรียนยังมีชื่อเสียงไม่มีคนรู้จัก อ.ภูษิตพูดเสมอว่า พวกเราไม่มีพรสวรรค์ต้องซ้อมให้หนัก ยุคนั้นสวนกุหลาบฯ เทพศิรินทร์ ทีมชาติเดินชนกันในทีมบางคนคิดเขวชาญทีมชาติยังนั่งสำรอง พวกผมต้องซ้อมหนัก ก็จะมี อ.ภูษิตคุมซ้อม กินนอนด้วยตลอด”

นอกจากเรื่องในสนามที่เด็กบ้านนอกอย่างพวกผมต้องปรับตัว เรื่องนอกสนามก็สร้างปัญหาให้ อ.ภูษิตต้องตามแก้ไขเหมือนกัน แต่เขาก็ทำหน้าคำบัญชาที่คุ้นหูพวกเราว่า “ทำเพื่อโรงเรียน ไม่ต้องคิดอะไร”

กว่าที่ความสำเร็จจะมาเยือนกรุงเทพคริสเตียนอย่างเป็นทางการเป็นราวก็ต้องผ่านเรื่องราวสารพัดและต้องรอถึงนักเตะรุ่นที่ 5 ที่มีนักเตะคุ้นชื่ออย่าง จักรราช โทนหงษา, โกสินทร์ ตีมาก, จตุพงษ์ สมมัง ที่สามารถคว้าได้ถึง 3 แชมป์ 3 สถาบัน กรมพละ กทม. และกองทัพอากาศ

จากความสำเร็จที่เกิดขึ้นครั้งแรก ครั้งที่สองและสามก็ตามมา ลูกศิษย์รุ่นเก่าจบไป รุ่นใหม่หมุนเวียนเข้ามาจนกระทั่งถึงวันนี้ นับหัวจากวันเริ่มต้น กรุงเทพ-

คริสเตียนมีนักฟุตบอลเดินทางสู่เส้นทางทีมชาติมากมายเหลือเกิน

“จากที่นับดูลูกศิษย์ครูจากกรุงเทพคริสเตียนทีมชาติแล้วเกินกว่า 200 คนนะ แต่มันไม่ได้หมายความว่าความคิดทีมชาติคือการเดินทางไปถึงเส้นชัย ธงติดหน้าอกคือความสำเร็จที่คุณทำได้อะ แต่ชีวิตของนักกีฬามันต้องมากกว่านั้น คุณต้องเป็นที่ยอมรับ ชนะได้แม้เป็นยามที่ชนะก็อย่าทับถมผู้แพ้ งานเขาไม่มีที่ยืน จบเกมทุกคนเป็นเพื่อนกัน แต่ในเกมต้องเต็มที่”

เมื่อถูกถามถึงวิวัฒนาการของฟุตบอลไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน ท่านนาผู้สร้างได้กล่าวไว้อย่างน่าคิดว่า

“ครูว่าฟุตบอลไทยเปลี่ยนไปเร็วมากมันเติบโตไปสู่อาชีพได้จริงและน่าภาคภูมิใจที่ได้เห็นลูกศิษย์ก้าวไปเป็นนักเตะอาชีพ เป็นโค้ชอาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว แต่ก็ต้องอย่าลืมว่าที่มาสำคัญไม่น้อยกว่าที่ไปกว่าจะไปถึงความสำเร็จคนก่อร่างสร้างมาก็อย่ามองข้ามแน่นอนว่า วันนี้นั้นดี เราต้องให้เกียรติกับคนที่เพาะกล้าเขาต่อสู้อ้าแคไหนด ใช้เวลาอดทนมาไม่น้อยกว่าจะมีวันสำเร็จได้ เราต้องไม่มองข้ามไม่ย่อถอย แล้วสังคมเราจะไปต่อได้จะเป็นสุภาพบุรุษได้จากแก่นไม้ไขเปลือก”

“ตามถึงความภูมิใจครูคงต้องบอกว่าภูมิใจที่ได้มาเป็นครูที่นี่ ได้เห็นได้ติดตามชีวิตลูกศิษย์ที่จบออกไปต่อสู้ และเอาชนะมารวมของชีวิตได้ และคนเหล่านั้นกลับมาตอบโรงเรียน กลับมาดูแลสังคมที่ให้โอกาสเขา”

เรื่องที่สองคือตลอดชีวิตที่คงความเป็นครูที่นี่ 36 ปี ไม่เคยมีสักครั้งเดียวที่จะเดินไปขอชัยชนะจากกรรมการและโค้ชสถาบันใด “ครูมองว่า หนึ่งจุดโทษที่เราได้ มันคือชัยชนะระยะสั้น ไม่ได้ส่งผลใดๆ ต่อความสำเร็จในระยะยาว ฟุตบอลเป็นเกมของสุภาพบุรุษ หนึ่งจุดโทษที่ได้มา มันแฟร์ไหม มันอยู่ในกติกาไหม ถ้าไม่ใช่ มันคือ

ภาพลวงตาทุกชัยชนะมันต้องสง่างาม และหมดยอดไร้ครหา”

อ.ภูษิต พูดประหนึ่งว่าจะสะท้อนสังคมกีฬาด้วยกระแຈความคิดของคนที่ทำฟุตบอลเพื่อพัฒนาคนมากกว่าที่จะทำเพื่อเก็บเกี่ยวชัยชนะ

ทุกเส้นทางเมื่อมีเริ่มต้นก็ต้องมีสิ้นสุด ไม่น่าเชื่อว่าวันที่ 22 มี.ค. ที่จะถึงนี้ เส้นทางบนอาชีพครู หรือผู้สร้างจบสิ้นสุดลง จากครูหนุ่มไฟแรงมาถึงครูเกษียณในวัย 60 ปี

บ่ายวันที่ 22 มี.ค. บรรดาลูกศิษย์ที่ผ่านมือจากรั้วม่วงทองแห่งนี้จะได้เดินทางกัน กลับสู่ถนนประมวญอีกครั้งกับนัดหมายครั้งสำคัญวันเกษียณอายุงานของท่านานานท่านนี้ที่เหน็ดเหนื่อยมากกว่า 36 ปี กับฟุตบอลที่รักที่ทุ่มเทด้วยหัวใจ

“ผมขอเชิญศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันกลับบ้านเรา ที่ถนนประมวญไปแสดงมุทิตาจิตให้กับครูผู้เสียสละ สร้างชื่อเสียงให้กับพวกเราและสถาบันของเราด้วยหัวใจกันครับ”

ประจักษ์ เวียงสงค์ กัปตันทีมช้างเผือกแจกของกรุงเทพคริสเตียนกล่าวทิ้งท้าย

แทนริษณ์ อังศิริจินดา

